



## กรมทางหลวงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดรณรงค์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

● **อานนท์ เหลืองบริบูรณ์** อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมปล่อยขบวนรถเพื่อรณรงค์และเตรียมความพร้อมในการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ตามโครงการเดินทางอุ่นใจไปกับกรมทางหลวง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในปีนี้กรมทางหลวงดำเนินโครงการสัปดาห์ทำความสะอาดถนน (Big Cleaning Week) ได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการซ่อมแซมหลุมบ่อในผิวทางให้ผิวทางดี มีความปลอดภัย ติดตั้งกั้นไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ ได้ให้นโยบายว่า ไฟถนนต้องติดทุกดวง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน รวมถึงการคืนผิวทางใน



พื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง

รวมถึงมีโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุใน 50 สายทาง เช่น การติดตั้งป้ายแนะนำป้ายเตือนต่างๆ เพิ่มขึ้น การรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุจากหลับในการรณรงค์ให้รถบรรทุกใช้เกียร์ต่ำในทางลาดชันการรณรงค์เรื่องฝนตกขับด้วยความระมัดระวังการรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุเกิดจากจักรยานยนต์ดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา รวมถึง

ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ผู้เดินทาง

นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 372 แห่ง แบ่งเป็นจุดพักรถสาธารณะ 19 แห่ง (16 จังหวัด) จุดให้บริการทั่วไทย 152 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 124 ศูนย์ โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการเปิดช่องทางพิเศษ เตรียมรถบริการซ่อมเคลื่อนที่การให้บริการและให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย

อีกทั้ง ยังได้มีรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอปพลิเคชัน M-Traffic / Thailand Highway Traffic และ QR code <http://www.doh.go.th/content/page/news/24645> รวมถึงเปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรีของขวัญปีใหม่จากใจกรมทางหลวง (ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562)